



ข่าว

# กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration

สถ. พร้อมร่วมมือเลือกตั้ง ส.ส. ให้ อบท. สนับสนุนและต้องวางตัวเป็นกลาง

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า กรมได้เตรียมความพร้อมในการให้ความร่วมมือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ โดยกรมได้แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงร้องขอ โดยถือเป็นงานในหน้าที่ของราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานนั้น ๆ ด้วย

๒. ให้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่ว ๆ ไป ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งให้คำแนะนำ ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัว ญาติ และมิตรสหาย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

๓. วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติการใด ๆ ในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งทางส่วนตัวและราชการ โดยมีขอบด้วยกฎหมายเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองใดโดยเด็ดขาด

๔. ให้ผู้สมัคร หรือผู้สนับสนุนผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง สามารถใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่ต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และเสมอภาคกันทุกพรรค และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีระเบียบปฏิบัติห้ามไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวในกิจการทางการเมืองโดยเฉพาะก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของส่วนราชการนั้น

๕. การใช้สถานที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการหาเสียงนั้น ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษานั้น

๖. นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง การแต่งตั้ง (โยกย้าย) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น รวมทั้งไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลาประมาณ ๑๐ วัน ก่อนวันเลือกตั้งเพราะอาจจะกระทบต่ออัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาครั้งที่ผ่าน หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ไปแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นได้

\*\*\*\*\*

ข่าวลำดับที่ ๑๐/๒๕๕๔

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

